

Số: 38

Ngày 27/9/2021

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Đăng ký nuôi động vật hoang dã phải được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận.
2. Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt nam làm Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
3. Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân lực hoạt động chế biến nông sản.
4. Thông tấn xã Việt Nam ưu tiên thời lượng phát sóng các bài giảng để học sinh, sinh viên có thể được học tập đầy đủ các môn học theo chương trình giáo dục, đào tạo
5. 17 trang thiết bị y tế phục vụ phòng dịch COVID-19 được cấp nhanh số lưu hành.
6. Chi mua thuốc chữa bệnh cho đối tượng được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội tối đa 100.000 đồng/tháng.
7. Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lái xe, nhân viên bốc xếp hàng hóa.
8. Từ 06h00 ngày 21/9/2021, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì?
2. Xin hỏi, tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng đối với chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì?
3. Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh trong bao lâu?
4. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển như thế nào?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. ĐĂNG KÝ NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ PHẢI ĐƯỢC CƠ QUAN KHOA HỌC CITES VIỆT NAM XÁC NHẬN

Ngày 22/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đó, danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm có 134 loài, trong đó có 53 loài thực vật gồm: Sa mộc dầu; bách vàng; sâm vũ diệp; tam thất hoang; sâm ngọc linh; sao hình tim; kiền kiền phú quốc; hoàng liên bắc; hoàng liên chân gà; lan kim tuyến cỏ nhung; lan kim tuyến đá vôi...

Có 81 loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm gồm: cá sấu nước lợ; cá sấu nước ngọt; tắc kè đuôi vàng; kỳ đà vân; rùa hộp trán vàng miền trung; rùa hộp ba vạch; rùa trung bộ; vạc hoa; bồ nông chân xám; cò thìa; quắm cánh xanh; gà so cổ hung; gà tiền mặt vàng; hạc cổ trắng; cò lạo xám; niệc mỏ vàng; voi châu á; chồn bay...

Việc đăng ký nuôi lần đầu tiên tại cơ sở các loài động vật hoang dã phải được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và loài khác có liên quan trong tự nhiên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/11/2021.

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM LÀM ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Cụ thể, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban; đồng chí Lê Minh Hoan Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng ban thường trực, 4 phó trưởng ban khác và 26 ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo; sử dụng các cơ quan,

đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Giúp việc Ban chỉ đạo có Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo. Văn phòng thường trực có con dấu, được cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/9/2021.

3. ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO NHÂN LỰC HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản cho các vùng, khu vực đã không chế được dịch COVID-19 để hỗ trợ, bù đắp phần thiếu hụt cho các địa phương khác. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp phù hợp trong áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến hay đánh giá trực tiếp hoặc gia hạn tối đa 06 tháng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định chỉ định đã hết hạn. Bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, đáp ứng đầy đủ nông sản cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến, xuất khẩu trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương hướng dẫn các địa phương đã kiểm soát dịch bệnh mở lại chợ truyền

thống, chợ đầu mối kịp thời cung ứng hàng hóa cho người dân, phối hợp với Bộ Y tế ban hành các quy định bảo đảm phòng, chống dịch. Trao đổi với các cơ quan và địa phương phía Trung Quốc về việc mở thêm các cửa khẩu, thông quan cho xuất khẩu nông sản, đặc biệt là rau quả; khuyến khích xuất khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; đàm phán với các nước để mở cửa thị trường nông sản xuất khẩu; hỗ trợ thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua kênh thương mại điện tử.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, không để đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng; không để ách tắc trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và di chuyển lao động liên tỉnh, liên huyện nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời, ưu tiên tiêm vắc xin cho nhân lực hoạt động trong thu hoạch, chế biến, lưu thông và xuất khẩu nông sản.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2021.

4. THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM ƯU TIÊN THỜI LƯỢNG PHÁT SÓNG CÁC BÀI GIẢNG ĐỂ HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ THỂ ĐƯỢC HỌC TẬP ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngày 20/9/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1190/CD-TTg về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế

hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, xây dựng các bài giảng chất lượng tốt để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình khi học sinh không thể đến trường do phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội. Chú trọng hơn nữa trong bảo đảm công bằng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa nơi có dịch và không có dịch. Đặc biệt lưu ý đối tượng là học sinh nghèo trong vùng có dịch.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp Công nghiệp ICT tổ chức chương trình hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước viễn thông, internet cho học sinh, sinh viên vùng khó khăn để tham gia học trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên thời lượng và khung giờ phát sóng các bài giảng để học sinh, sinh viên các cấp học có thể được học tập đầy đủ các môn học theo chương trình giáo dục, đào tạo. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát sóng các bài giảng qua đài phát thanh, truyền hình cụ thể, chi tiết từng môn học, lớp học, cấp học bảo đảm diện bao phủ tốt nhất.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. 17 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ PHÒNG DỊCH COVID-19 ĐƯỢC CẤP NHANH SỐ LƯU HÀNH

Ngày 16/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

Cụ thể, 17 trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 được cấp nhanh số lưu hành, bao gồm: máy tách chiết, máy PCR, Hóa chất (sinh phẩm) chạy máy PCR xét

thử nghiệm SARS-CoV-2, test kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên/kháng thể kháng SARS-CoV-2, máy lọc máu liên tục, máy X-Quang di động, máy đo khí máu (đo được điện giải, lactat, hematocrite), máy truyền dịch, bơm tiêm điện, máy đo thời gian đông máu, máy đo huyết động...

Để được áp dụng hình thức cấp nhanh số lưu hành, các trang thiết bị y tế trên phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Đã được một trong các tổ chức sau cho phép lưu hành hoặc sử

dụng khẩn cấp: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada; Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế Nhật Bản. Đồng thời phải thuộc danh mục sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 được sử dụng khẩn cấp do Tổ chức Y tế thế giới công bố trên trang web tại địa chỉ <https://extranet.who.int>; thuộc danh mục các sản phẩm phổ biến để xét nghiệm SARS-CoV-2 do Ủy ban an ninh y tế của Châu Âu ban hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

6. CHI MUA THUỐC CHỮA BỆNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHĂM SÓC TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI TỐI ĐA 100.000 ĐỒNG/THÁNG

Nội dung này được quy định tại Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/9/2021.

Theo đó, thông tư này quy định kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng; kinh phí bảo đảm chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; nội dung và mức chi tuyên truyền, xét duyệt đối tượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ...

Cụ thể, mức chi với một số nội dung như sau: Chi hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng

đồng 150.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ, 200.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên; liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm về thông tin, tuyên truyền, mức chi theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; chi rà soát, thẩm định hồ sơ 30.000 đồng/hồ sơ; chi đăng báo và thông tin trên các phương tiện truyền thông để phát động và thông báo thể lệ cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật.

Ngoài ra, nội dung và mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội gồm: Chi mua thuốc chữa bệnh thông thường chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh, tối đa 100.000 đồng/người/tháng; chi mua vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày theo giá thực tế theo định mức quy định; mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa đối với đối tượng đang đi học theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được giao...

Thông tư này không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính, trừ trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2021. Các chế độ trợ giúp đối

với đối tượng bảo trợ xã hội được áp dụng từ ngày 01/7/2021.

7. ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN BỐC XẾP HÀNG HÓA

Ngày 21/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải ban hành chính sách hỗ trợ chủ xe, lái xe để giảm chi phí vận chuyển, tiêu thụ nông sản và lưu thông vật tư nông nghiệp; ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lái xe, nhân viên bốc xếp hàng hóa, cụ thể:

Đối với vận tải đường bộ, xây dựng phương án huy động phương tiện; người điều khiển phương tiện; tổ chức vận tải; bảo dưỡng sửa chữa; cứu hộ giao thông; tổ chức giao thông đảm bảo hỗ trợ tối đa hoạt động vận tải phục vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng vắc-xin; vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân; vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm, thiết yếu.

Đối với vận tải đường thủy nội địa, bố trí thực hiện xét nghiệm tại các chốt kiểm soát dịch trên đường thủy hoặc xét nghiệm lưu động trên phương tiện thủy, không yêu cầu giấy tờ khác ngoài giấy tờ đảm bảo hoạt động vận tải thủy và giấy tờ

đảm bảo phòng, chống dịch để tránh phát sinh thủ tục không cần thiết, tránh sự đứt gãy chuỗi vận tải, logistics phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hóa cho nhân dân.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2021.

8. TỪ 06H00 NGÀY 21/9/2021, HÀ NỘI ĐIỀU CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG

Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, từ 06h00 ngày 21/9/2021, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của Thành phố. Cụ thể:

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách như xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, vận tải hành khách bằng xe mô tô; hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng; hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự...

Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn (trừ các lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ phòng,

chông dịch) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp của các cơ quan, đơn vị hoạt động bình thường, đảm bảo kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức theo quy định.

Ngoài các dịch vụ thiết yếu thì một số dịch vụ sau được hoạt động trở lại: cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, người đến mua hàng/sử dụng dịch vụ phải khai báo y tế bằng mã QR và thực hiện 5K.

Ngoài xe mô tô, xe hai bánh vận chuyển bưu gửi, hàng hóa đang được phép hoạt động, cho phép xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô, xe hai bánh có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá 50% số lượng phương tiện hoạt động. Người giao hàng phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19, khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VN-eID. Thời gian hoạt động từ 09h00 đến 22h00 hàng ngày.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2021.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Trong giai đoạn mới, chuyển đổi số là xu thế chung của thế giới và cũng là phương thức quan trọng để phát triển đất nước. Phát triển chính phủ điện tử 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng thời cũng bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế, cần phải khắc phục sớm trong giai đoạn mới. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước điều chỉnh toàn diện hoạt động ứng

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tuy nhiên Nghị định đã được ban hành hơn 14 năm, nhiều quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới được ban hành. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai công tác xây dựng dự thảo Nghị định về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP.

Dự thảo gồm 6 Chương, 36 Điều quy định về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số. Nghị định này áp

dụng đối với cơ quan nhà nước bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động trong chính phủ số.

Theo dự thảo, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ và chính xác trên môi trường số những thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin; pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật về công khai, minh bạch thông tin. Việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và bí mật cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Các quy trình công việc của cơ quan nhà nước phải được đồng bộ, kết nối, liên thông để giảm tối đa số lần tổ chức, cá nhân phải đến trụ sở cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan nhà nước thực hiện việc xác minh, trích xuất thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân từ các cơ sở dữ liệu để giải quyết công việc theo quy định pháp luật chuyên ngành và quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu đã được thu thập, lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước thực hiện trao đổi văn bản, giấy tờ trong nội bộ hoàn toàn dưới dạng điện tử, trừ văn bản mật và trường hợp pháp luật có quy định khác. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trao đổi văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 10/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Văn bản điện tử gửi đến cơ quan nhà nước hoặc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau không nhất thiết phải sử dụng chữ ký số nếu văn bản đó có thông tin về người gửi, bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn bản. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy, kể cả trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước.

Các cơ quan truyền thông, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân về nội dung quy định của Nghị định này. Thường xuyên phổ biến các câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm hay trong nước và quốc tế về chính phủ số, chuyển đổi số.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng đối với viên chức

chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì?

Trả lời: Theo Điều 4, Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/6/2021 quy định viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được cử dự thi thăng hạng khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Được cấp có thẩm quyền cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng thấp hơn liền kề với hạng dự thi;

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng theo quy định;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo quy định.

2. Hỏi: Xin hỏi, tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng đối với chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì?

Trả lời: Theo Điều 6, Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/6/2021 quy định viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được cử dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như viên chức được cử dự thi thăng hạng;

- Có thành tích xuất sắc như sau:

+ Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II được khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

+ Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên;

+ Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

3. Hỏi: Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh trong bao lâu?

Trả lời: Viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. Điều này được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/6/2021.

4. Hỏi: Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển như thế nào?

Trả lời: Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Viên chức có thành tích khen thưởng cao hơn;
- Viên chức có kết quả kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn;
- Viên chức là người dân tộc thiểu số;
- Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);
- Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn;
- Viên chức có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hiện tại lâu hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được thì Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông thảo luận và quyết định theo đa số.

Điều này được quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/6/2021./.